

คำประกาศเกียรติคุณ

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงกมลวิช เล่าประสพวัฒนา

อาจารย์แพทย์ผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แพทยสภามีนโยบายส่งเสริมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและเพื่อธำรงศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ โดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนักศึกษาแพทย์ ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการ ตั้งแต่ในระดับโรงเรียนแพทย์ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณ อาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ที่มีคุณสมบัติเด่นในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในวันไหว้ครูของแต่ละสถาบันเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อเชิดชู ยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ยังยึดปฏิบัติต่อไป

ผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นอาจารย์แพทย์ผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 คือ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงกมลวิช เล่าประสพวัฒนา

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงกมลวิช เล่าประสพวัฒนา สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รัชการเป็นอาจารย์ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ถึงปัจจุบัน

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงกมลวิช เล่าประสพวัฒนา เป็นครูแพทย์ที่ตั้งใจสอนศิษย์และให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน โดยอาศัยหลักฐานความรู้ทางการแพทย์ที่ได้จากการแสวงหาความรู้ จากผลงานวิจัย และติดตามความรู้อย่างต่อเนื่อง อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาขา โรคติดเชื้อในเด็ก โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกและโรคอุบัติใหม่ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย ผลงานวิจัยของอาจารย์สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยมะเร็ง อาจารย์ให้ความสำคัญในสุขภาพของคนไทย ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่อยากจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยเน้นการสร้างเสริมมากกว่าการซ่อมแซม ด้วยการให้ความรู้ในการดูแลตัวเองตั้งแต่ววันนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า

ตลอดระยะเวลาของการเป็นอาจารย์แพทย์ อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีของแพทย์และครูแพทย์ที่กอปรไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ ยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ดำรงตนเป็นที่รักของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานในกลุ่มสหวิชาการ ให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของทุกคน เป็นที่รักของศิษย์ มีความมานะในการตักเตือนสั่งสอนศิษย์ เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความประพฤติงดงาม สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์แพทย์ผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรมสืบไป